



ที่ พล ๐๐๓๒.๐๐๔ / ว ๒๑๖๖

ถึง ส่วนราชการทุกแห่ง, สื่อมวลชน

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอสงวนพระราชสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การยกระดับสาร “ไซบูทรามิน” เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก ตามเอกสารที่แนบมา เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ และประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ทราบในวงกว้างต่อไป



e - Office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
โทร. / โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๕๐๗๘



ข่าว

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

www.plkhealth.go.th / www.facebook.com/plkhealth

เลขที่ 1 ถนนอาทิตย์วงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-252052 โทรสาร 055-245088

การยกระดับสาร “ไซบูทรามีน” เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก

กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับสารไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 1 มีโทษรุนแรง ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสน – 2 ล้านบาท ส่วนคนขายมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท รวมถึงการครอบครองไว้ก็ถือว่ามีความผิด มีโทษจำคุกหรือปรับด้วย



นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามักพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก มีการใส่สารไซบูทรามีน ซึ่งมีอันตรายทำให้ผู้บริโภคบางรายถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้ว โดยในปี 2553 ได้มีการยกเลิกทะเบียนตำรับยาไซบูทรามีนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีปัญหาตรวจพบการเจือปนสาร

ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงออกออกประกาศกำหนดให้ไซบูทรามีน จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการเจือปนสารไซบูทรามีน จะถูกจัดเป็น วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ทันที แม้ว่า จะมีการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม โดย **ผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก** ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไซบูทรามีนเจือปน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท – 2 ล้านบาท ส่วน **ผู้ขาย** มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท – 2 ล้านบาท และส่วน **ผู้ที่ครอบครอง** ก็ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท – 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถกล่าวอวดอ้างสรรพคุณในการลดความอ้วนได้ หากรับประทานไปแล้วเกิดอาการผิดปกติ เช่น ปากแห้ง คอแห้ง วิงเวียน ใจสั่น หรือหัวใจเต้นเร็ว อาจมีการเจือปนของสารไซบูทรามีนได้ โดยขออย่าว่าผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5522 5078